

ประเทศไทย: ควรยืนยันยกฟ้องนักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฟาร์มไก่เจ้าปัญหาของไทย อุทธรณ์คำพิพากษาที่ศาลยกฟ้องคดีต่อผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

(กรุงเทพฯ 16 พฤษภาคม 2567) ทางกรรไทยควรป้องกันไม่ให้มีการใช้กระบวนการยุติธรรมคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และให้มีการยกคำร้องขออุทธรณ์คำพิพากษาศาลในคดีของบริษัทธรรมเกษตร จำกัด ที่ศาลได้ยกฟ้องคดีที่บริษัทฯ ฟ้องผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสามคนเมื่อปี 2566 - พอร์ตีฟายไรต์กล่าวในวันนี้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนดังกล่าวได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ ที่บริษัทฟาร์มไก่เจ้าปัญหาของไทยได้ยื่นต่อศาลในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม 2567

“คดีนี้และคดีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ล้วนแต่ส่งสัญญาณของการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศที่คุ้มครองสิทธิ” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อำนวยการบริหารพอร์ตีฟายไรต์กล่าว “ยิ่งปล่อยให้คดีนี้เดินหน้าต่อไปมากเพียงใด ก็ยิ่งสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงและสถิติด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย”

บริษัทธรรมเกษตรฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อผู้อำนวยการ The Fort และอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนประจำประเทศไทย องค์การพอร์ตีฟายไรต์ **พุทธณี กางกั้น** เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ฟ้องอดีตผู้ช่วยฝ่ายสื่อสาร พอร์ตีฟายไรต์

ธนกรณ์ สาสิฬ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และ**นักสิทธิมนุษยชนสตรี**อีกคนหนึ่ง คดีฟ้องร้องเกี่ยวกับการโพสต์และรีโพสต์ข้อความ 30 ชิ้นทางโซเชียลมีเดีย โดยผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ได้เขียนข้อความให้กำลังใจเพื่อนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอื่นที่ถูกบริษัทฯ ฟ้อง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 หลังผ่านไปเกือบสี่ปี ศาลอาญากรุงเทพใต้ **ยกฟ้อง** นักปกป้องสิทธิมนุษยชนดังกล่าวจากคดีหมิ่นประมาททางอาญา สตรีที่ถูกฟ้องได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายจาก **มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน**

นับแต่ปี 2559 บริษัทธรรมเกษตร จำกัด ได้ฟ้องอย่างน้อย 37 คดีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 22 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ศาลได้ยกฟ้องหรือตัดสินตรงข้ามกับคำฟ้องของบริษัทในคดีเกือบทั้งหมด

“ไม่ควรอนุญาตให้บริษัทใช้ระบบกฎหมายเป็นอาวุธ เพื่อข่มขู่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” เอมี สมิธกล่าว “รัฐบาลไทยควรยุติวัฒนธรรมแห่งความหวาดกลัว และคุ้มครองบุคคลที่กล้าพูดความจริงต่อผู้มีอำนาจ ให้ปลอดภัยจากการถูกตอบโต้ในทุกรูปแบบ”

ในเดือนกันยายน 2566 ประเทศไทยได้ประกาศใช้ **แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน** ระยะที่ 2 โดยมีเป้าหมายอย่างหนึ่งเพื่อ “จัดทำขั้นตอนปฏิบัติและระบบ เพื่อให้ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” และ “พิจารณาจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย มาตรการ กลไก และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” จากการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยังคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการแสดงออก รวมทั้งข้อ 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองที่ไทยเป็นรัฐภาคี

“รัฐบาลไทยควรดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติ และเร่งรัดการออกกฎหมายเพื่อยกเลิกการเอาผิดทางอาญากับความผิดฐานหมิ่นประมาท เพื่อคุ้มครองเสรีภาพด้านการแสดงออก และเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรม” ฟอर्टิไฟไรต์กล่าวในวันนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

เอมี สมิธ ผู้อำนวยการบริหาร ฟอर्टิไฟไรต์

โทรศัพท์: +66 87 795 5454

อีเมล: amy.smith@fortifyrights.org

ทวิตเตอร์: @AmyAlexSmith, @FortifyRights